

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## PTG – ยิ่งไง ก็ต้องมี(...?)ใช้อีกนาน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** เมื่อพูดถึงสถานีบริการน้ำมัน หรือ ปั้มน้ำมัน ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้น

หลายๆ ท่านอาจจะคิดแบบมองอนาคตว่า จะอยู่ไปได้อีกกี่ปีกันเชียว โลกกำลังมองพลังงานทดแทนอย่าง “ไฟฟ้า” กันมากขึ้น... อีกไม่นาน รถยนต์ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า น่าจะมีบทบาทมากขึ้น คนจะหันมาใช้ หรือหันมาซื้อรถที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากันมากกว่า แล้วสถานีบริการน้ำมัน จะอยู่รอดได้อย่างไร คำถามนี้ คาดว่าหลายๆ ท่านก็ไม่วู้หรือกว่าเมื่อไหร่ โลกนี้ จะเต็มไปด้วยรถที่ใช้ไฟฟ้า อีกนานจนคาดยาก แล้วต่อให้มันจริงๆ ถึงเวลานั้น “การปรับตัว” มันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอีกนั่นแหละครับ จากปั้มที่บริการในเรื่องของน้ำมัน ก็ทำเป็นปั้มที่บริการในเรื่องของไฟฟ้าแทนก็ได้เนี่ย... ก็เหมือนอย่างกับปั้มแก๊ส หรือในปั้มน้ำมันก็ยังมีบริการเติมแก๊สให้ด้วยเลย ไม่ยากหรอกครับ... แปลว่า สถานีบริการหรือ สันๆ ว่า ปั้ม นั้น ยิ่งไงก็ต้องมี แต่จะบริการด้านไหนมากกว่านั้นแหละ แล้ว ก็คงอีกนานไม่ใช่ย่อยหรอก ที่ประเทศ หรือโลก จะเต็มไปด้วยรถที่ใช้แค่ไฟฟ้า... พูดไปพูดมา ต่อให้คิดว่า ถึงแม้โลกเราจะเปลี่ยนไปได้เร็วขนาดไหนก็ตาม แต่เราก็ยังคงต้องใช้มัน กันไปอีกนานพอดูเชียวแหละครับ... แล้วนี่เหนือเมฆ ก็ลืมเอ่ยถึงเรื่องที่ดีค้างไว้ในวันวานเลยว่า ความคิดในเรื่องการลงทุนให้รวยอย่างไรๆ เขา ทำไม่มันถึงได้ไม่เท่ากัน แม้ทำเหมือนกัน เขาเป็นว่า ขอติดไว้ก่อนอีกเรื่องก็แล้วกัน... เดียวเมื่อถึงโอกาสเหมาะๆ แล้วมีเรื่องราวที่สอดคล้องกันจริงๆ ค่อยเอามาว่ากันอีกที แต่ก็คิดว่า หลายๆ คน ก็พอจะเข้าใจกันได้ในเรื่องที่เขียนไว้ในวันวานแล้วแหละมั้ง

**ดูตามเกม...** ก็อย่างที่เคยๆ เห็นเวลาเข้าขึ้นนั้นแหละครับ เขาเอาจริงเอาจังมากขนาดไหน

ขอเพียงให้เราตามเกมเขาไปเรื่อยๆ ถ้ามั่นใจได้ว่า จบขาลงแล้ว และจะเดินเกมขาขึ้นนั้น ไม่น่าจะธรรมดา

**แนวรับ** : ... 19.6-19.5 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 19.0 ก่อน** **ยังอุ่นใจ**

**เป้าหมาย** : ... **ขึ้น 19.8 ได้มันคง อย่างน้อยๆ** **ลุ้น 21.5-22 ก่อน**

Price Chart...(PTG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PTG...** แล้วหากเห็นการขึ้นในรอบนี้ ถ้ามีจริงๆ ที่จะขึ้นได้ แล้วเกิดไปขึ้นระดับ 22.0 ได้ด้วย แนวโน้มที่เป็นขาลงมาก่อนหน้านั้นนั้น จะยืนยันว่า จบหรือขาขึ้นระลอกใหญ่ๆ จะตามมาได้ต่อไปนั่นเอง.. แล้วยังไม่ต้องตามถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับว่า จะไปด้วยเรื่องอะไร เพราะในที่นี้ มองจากเทคนิค แล้วก็นิสัยของการเดินเกมการเล่น... ไม่ว่าจะมีการขึ้นมาแล้วในก่อนหน้านั้น จากระดับแถวๆ 8 บาทต้นๆ แล้วมีพักตัว... ไม่ว่าจะนั่งพักตัวแล้วขาย หรือเปลี่ยนคนซื้อก็ตามแต่ แต่ถ้าสัญญาณกลับเป็นขาขึ้น ราคาย่อมาจะต้องวิ่งขึ้นไปมากกว่าต้นทุนทางการเงินที่เข้ามาซื้อหรือถือหุ้นต่อ ถ้าเส้น MA. ยังไม่ใช่ขาลง ก็ยังคงต้องมองทางขึ้นไว้